

QUY CHẾ

Phối hợp hoạt động giữa nhà trường mầm non Hải Thành với Ban đại diện cha mẹ trẻ năm học 2024 - 2025

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành điều lệ trường mầm non;

Căn cứ theo Thông tư số 55/2011/TT- BGD và ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT về ban hành điều lệ hoạt động Ban đại diện Cha, mẹ học sinh;

Thực hiện Kế hoạch số 251 ngày 19/9/2024 của trường mầm non Hải Thành về thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025.

Nhà trường mầm non Hải Thành phối kết hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng quy chế phối hợp với những nội dung như sau:

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh tại trường mầm non Hải Thành

2. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch phối kết hợp giữa nhà trường với hội phụ huynh.

a. Kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với ban đại diện cha mẹ trẻ bao gồm: Các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của cha mẹ trẻ, ban đại diện cha mẹ trẻ với ban giám hiệu nhà trường, công tác kiểm tra giám sát của ban đại diện cha mẹ trẻ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Đảm bảo cho nhà trường hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 được giao.

b. Kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với ban đại diện cha mẹ trẻ trường mầm non Hải Thành được thảo luận dân chủ, công khai, có ý kiến phụ huynh, Ban đại diện cha mẹ trẻ của trường, tổ chức Công đoàn nhà trường và được tập thể sư phạm nhà trường đồng tình nhất trí cao.

3. Nội dung phối kết hợp giữa nhà trường với phụ huynh.

a. Trách nhiệm của cha mẹ học sinh và ban đại diện cha mẹ học sinh.
- Đối với cha mẹ trẻ:

Trẻ đến nhập học tại trường có đầy đủ hồ sơ tuyển sinh như: (Đơn xin nhập học, bản sao giấy khai sinh, giấy xác nhận nơi cư trú, nếu trẻ chuyển từ nơi khác đến phải có giấy chuyển trường, trẻ khuyết tật phải xác nhận loại tật, mức độ tật của cơ quan y tế cấp Quận(Huyện)).

Khi đưa đón trẻ tại trường phụ huynh phải thực hiện như đã ký cam kết đảm bảo việc chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường, đảm bảo an toàn giao thông.

Hàng ngày phụ huynh phải đưa đón trẻ đến trường đúng giờ quy định, đặc biệt là đảm bảo an toàn đưa đón trẻ trong những ngày mưa bão, trực tiếp giao trẻ cho giáo viên và đóng các khoản tiền cho trẻ đầy đủ, tuyệt đối không cho người dưới 18 tuổi đưa đón trẻ. Giờ đón, trả trẻ quy định như sau:

* Đón trẻ: - Buổi sáng: Mùa hè 6h30 - 8h15. Mùa đông 7h kém 15 - 8h15.

* Trả trẻ: - Mùa hè 16h30 - 17h00. Mùa đông 16h00 - 17h00

Học sinh đến lớp phải có đầy đủ đồ dùng, dụng cụ học tập cần thiết, trẻ đến lớp ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, không mang quà đến lớp ăn trong giờ học, trẻ chỉ mang túi, ba lô nhỏ đựng đủ đồ, nếu trẻ nghỉ học gia đình phải xin phép giáo viên lớp trước 8h 15 buổi sáng.

Trẻ mặc đồng phục theo quy định của nhà trường vào ngày thứ 2, thứ 6 hàng tuần và ngày hội lễ.

Trong giờ đưa đón trẻ phụ huynh thường xuyên trao đổi tình hình sức khỏe, học tập của trẻ với giáo viên của lớp để làm tốt công tác phối kết hợp cùng với giáo viên, nhà trường trong công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ, phòng chống dịch bệnh. Nếu trẻ bị mắc các bệnh như: (Tiêu chảy, sốt, đau mắt, ho gà, uốn ván, A/H1N1, Thủy đậu...) thì đưa trẻ đến trung tâm y tế gần nhất để điều trị và không cho trẻ đến lớp đến khi khỏi bệnh.

Đóng góp đầy đủ, kịp thời các khoản như đã thỏa thuận trong cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2024 - 2025 và tích cực ủng hộ tự nguyện, hảo tâm tài trợ các đồ dùng, trang thiết bị.

Mua sắm đầy đủ đồ dùng học phẩm mang đến cho trẻ học tập tại lớp, sinh hoạt cá nhân của trẻ, làm ký hiệu trên đồ dùng của trẻ, thường xuyên đóng góp nguyên vật liệu tái sử dụng đồ dùng sinh hoạt trong gia đình cho giáo viên làm đồ dùng đồ chơi và tham gia làm đồ dùng đồ chơi và trang trí lớp, tạo môi trường, Dọn vệ sinh làm đẹp môi trường nhà trường, lớp học cùng với giáo viên. Đóng góp ủng hộ các khoản tiền để các con có môi trường học tập tốt, đảm bảo sức khỏe.

Tích cực tham gia các hoạt động trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ phát triển toàn diện.

Phụ huynh phải có thái độ tôn trọng, đối xử đúng mực với giáo viên, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, đề xuất tâm tư nguyện vọng cho giáo viên và ban giám hiệu nhà trường cùng giải quyết.

10.11.2024

Tích cực tham gia giám sát các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong các nhóm lớp, đề xuất biện pháp, chia sẻ kinh nghiệm trong việc "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan" Giám sát thái độ tình cảm giáo viên đối với trẻ, nếu phát hiện giáo viên có thái độ xâm phạm nhân cách trẻ, kịp thời ngăn chặn phản ánh trực tiếp tới giáo viên tại lớp và phản ánh với ban giám hiệu trường.

Tham gia đầy đủ các buổi họp phụ huynh do nhà trường và giáo viên các lớp hoặc ban chấp hành hội tổ chức.

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Hai không" với 4 nội dung, không chấp nhận bệnh thành tích trong giáo dục và tham gia phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Xây dựng môi trường xanh sạch, đẹp.

Tham gia và hưởng ứng các hội thi, ngày hội lễ trong năm học 2024 -2025.
- Ban đại diện cha mẹ trẻ ở các nhóm lớp:

Mỗi nhóm lớp bầu ban đại diện cha mẹ trẻ số lượng 1- 2 người làm nhiệm vụ phối hợp với giáo viên trong lớp, động viên các gia đình thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của mình đối với việc chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết giữa nhà trường, phụ huynh, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của phụ huynh phản ánh kịp thời tới cô giáo chủ nhiệm, tới ban giám hiệu nhà trường biết để có biện pháp chỉ đạo tích cực.

Thường xuyên theo dõi thái độ tình cảm của giáo viên đối với trẻ, nếu phát hiện giáo viên có thái độ xâm phạm nhân cách trẻ thì kịp thời ngăn chặn và phản ánh với ban giám hiệu trường để có biện pháp giáo dục, ngăn chặn kịp thời.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường

Ban đại diện cha mẹ trẻ của trường do ban đại diện cha mẹ trẻ các lớp bầu ra ngay từ đầu năm học, số lượng 15 người là hội trưởng hội phụ huynh/ 15 lớp.

Ban đại diện trường có trách nhiệm phối hợp với hội đồng giáo dục nhà trường thực hiện các mối quan hệ phối hợp nhằm huy động mọi lực lượng quan tâm, chăm lo cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Đại diện phụ huynh có trách nhiệm kết hợp với nhà trường phổ biến mục tiêu kế hoạch đào tạo của giáo dục mầm non, một số chính sách của đảng và nhà nước đối với công tác phát triển giáo dục mầm non, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất một số biện pháp về nuôi dạy trẻ, đồng thời phản ánh một số khó khăn, vướng mắc, đề xuất tâm tư nguyện vọng của phụ huynh trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ cho nhà trường, nhắc nhở phụ huynh tại các lớp đến trường phải thực hiện nghiêm việc đón, trả trẻ, ký sổ giao nhận đầy đủ và người đưa đón phải là người như đã đăng ký với cô giáo và nhà trường.

Ban đại diện tổ chức phiên họp đầu năm bầu ban đại diện cha mẹ học sinh gồm 15 người: trong đó 1 đ/c trưởng ban, 1 đ/c phó ban, 01 thư ký và 12

11/11/2024

đề ủy viên. Trưởng ban chủ trì, phó ban có trách nhiệm giám sát các cuộc họp của ban đại diện và nhà trường, làm thư ký ghi chép nội dung biên bản các cuộc họp.

Phân công bố trí phụ huynh đi dự với các cháu trong ngày khai giảng năm học mới, tết trung thu, bé khỏe ngoan, tết mà xuân, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, lễ tổng kết và lễ ra trường cho học sinh 5 tuổi.

Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm phối hợp với nhà trường tạo ra sự đồng thuận trong tập thể nhà trường, giữa cán bộ giáo viên và cha mẹ học sinh, phát huy được sức mạnh của từng thành viên và cả tập thể.

b. Trách nhiệm của trường

Ban giám hiệu nhà trường chủ động đề xuất kế hoạch biện pháp phối hợp với gia đình và ban đại diện cha mẹ học sinh của trường để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chăm lo xây dựng cơ sở vật chất trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay.

Trang bị đầy đủ điều kiện đảm bảo, thông báo cho Phụ huynh khi tới trường thực hiện phòng chống các dịch bệnh sởi, đậu mùa khí và các bệnh dịch khác.

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến của phụ huynh đối với nhà trường và giáo viên.

Tích cực chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đảm bảo cho nhà trường phát triển một cách bền vững.

Tuyên truyền phổ biến kiến thức chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo khoa học cho các bậc phụ huynh và cộng đồng.

Có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh dinh dưỡng không có tai nạn ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh xảy ra trong nhà trường.

Trường có nhiệm vụ làm tốt công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi, giáo dục toàn diện cho trẻ tại các khối tuổi.

Phần đầu tập thể lao động tiên tiến đạt chuẩn chất lượng và chuẩn quốc gia.

Thực hiện tốt phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Trường thực hiện giảng dạy chương trình GDMN theo quy định của BGD&ĐT. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhiệt tình và năng lực chuyên môn cao.

c. Trách nhiệm của giáo viên

Hàng ngày giáo viên phải có mặt trước 5 -10 phút so với giờ đón trẻ để thực hiện công tác vệ sinh lớp học, mở cửa thông thoáng phòng học. Thực hiện nghiêm túc quy định đón - trả trẻ. Tuyệt đối không giao trẻ cho người lạ mặt và người dưới 18 tuổi. Trường hợp phụ huynh đến đón muộn giáo viên không được gửi trẻ cho người khác(kể cả bảo vệ, giáo viên lớp khác).

11/21. 5. 2011

Trong các giờ đón - trả trẻ giáo viên chủ động gặp gỡ, trao đổi về tình hình học tập, sinh hoạt của trẻ khi đến lớp cho phụ huynh được biết để có sự phối hợp thực hiện nội dung chương trình giáo dục, đồng thời nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ khi ở nhà để có biện pháp chăm sóc giáo dục trẻ tốt hơn.

Thực hiện nghiêm túc quy chế nuôi dạy trẻ như: chế độ sinh hoạt, thực hiện chương trình CSGD trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Không tùy tiện bớt xén nội dung, chương trình. Không được cho trẻ dùng chung đồ dùng của trẻ khác, không được đi lại, làm việc riêng trong giờ hành chính khi chưa được phép đồng ý của BGH nhà trường.

Mùa đông trái tắm, mùa hè đủ nước cho trẻ uống.

Có biện pháp phối hợp với phụ huynh để sớm can thiệp đối với trẻ suy dinh dưỡng. Trẻ khuyết tật học hòa nhập, trẻ chậm phát triển trí tuệ, ngôn ngữ, tình cảm, nhận thức.

Thực hiện tốt chế độ vệ sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường. Tạo điều kiện cho trẻ tham gia lao động tự phục vụ và có ý thức chăm sóc bảo vệ vật nuôi cây trồng.

Quản lý trẻ đảm bảo an toàn không có tai nạn thương tích xảy ra đối với trẻ. Chấp hành nghiêm túc ATLLGT, ANATTH, phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy, các dịch bệnh khác xảy ra theo mùa.

Sử dụng và bảo vệ tốt tài sản, đồ dùng thiết bị của nhóm lớp, không để xảy ra mất mát, hư hỏng tài sản, thực hiện tiết kiệm điện, nước đến mức cần thiết.

Tuyên truyền phụ huynh nộp đầy đủ các khoản thu theo quy định và thu theo thỏa thuận(Thu hộ chi hộ) cho nhà trường đúng thời gian quy định.

Trong giờ làm việc thực hiện trang phục theo quy định “Văn hóa nơi công sở, nói năng nhẹ nhàng, giao tiếp với phụ huynh nhã nhặn, lịch sự, chân tình, tạo sự gần gũi, thân thiện”. Khi được ủy nhiệm của hiệu trưởng giáo viên thông báo chủ trương, kế hoạch hoạt động của nhà trường cho các bậc phụ huynh để phối hợp kịp thời.

d. Chế độ sinh hoạt của Ban đại diện cha mẹ trẻ và nhà trường

- Đối với phụ huynh toàn trường mỗi năm tổ chức họp 1 - 2 lần

Lần 1: vào đầu năm học.

Lần 2: Vào cuối năm học

- Khi cần thiết có thể tổ chức cuộc họp bất thường.

- Ban đại diện họp 3 lần /năm

+ Lần 1; vào đầu năm học 2024 - 2025

+ Lần 2 cuối học kỳ I trước ngày 22/12

+ Lần 3 cuối năm học 2024 -2025

Khi cần thiết có thể tổ chức cuộc họp bất thường, cuộc họp trước khi tổ chức ngày hội lễ.

Ban đại diện chủ động phối hợp với nhà trường để xây dựng nội dung và thời gian tổ chức họp.

Thông qua các cuộc họp phụ huynh được tuyên truyền một số chính sách lớn của đảng, nhà nước, địa phương đối với giáo dục mầm non; chương trình mục tiêu, kế hoạch hoạt động của nhà trường trong thời gian tới và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học trong thời gian qua. Công khai việc sử dụng kinh phí đóng góp trước toàn thể phụ huynh.

Trong khi tham dự cuộc họp ban đại diện đề xuất một số biện pháp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học, phản ánh tâm tư nguyện vọng của phụ huynh đối với giáo viên của lớp và ban giám hiệu nhà trường. Sau cuộc họp ban chấp hành hội kịp thời thông báo các chủ trương, nhiệm vụ quan trọng của nhà trường đến từng thành viên.

e. Nội dung giám sát

Ban đại diện cha mẹ trẻ và toàn thể phụ huynh tham gia giám sát thực

hiện cuộc vận động “Hai không” cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Tích cực thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” “Thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin” trong nhà trường, giám sát các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đối với giáo viên các lớp, giám sát các hoạt động của nhà trường. Trong năm học ban đại diện xây dựng kế hoạch kiểm tra chủ yếu tập trung vào các nội dung

Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, nề nếp ăn uống, vệ sinh, sinh hoạt của trẻ trong các nhóm lớp, kiểm tra đồ dùng, dụng cụ học tập sinh hoạt của trẻ (Kiểm tra báo trước và kiểm tra đột xuất).

Kiểm tra chế độ giờ giấc của giáo viên.

Kiểm tra thực hiện khẩu phần ăn của trẻ 1 tuần 1- 2 lần.

Kế hoạch kiểm tra các lớp học của ban đại diện có sự nhất trí của nhà trường, khi kiểm tra đột xuất nhà trường phải thực hiện đảm bảo tính cân mật cho ban đại diện không được tùy tiện báo trước cho giáo viên.

Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức các ngày lễ, ngày hội cho trẻ tại các lớp, tổ chức động viên thăm hỏi các cháu ốm đau, hoạn nạn kịp thời.

4. Những nội dung chính trong công tác phối hợp:

a. Triển khai nhiệm vụ năm học.

b. Tiếp tục triển khai Cuộc vận động thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và tiếp tục thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử, Bệnh thành tích trong giáo dục. Vi phạm đạo đức nhà giáo; Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo” Thực hiện An toàn giao thông. An ninh an toàn trường học.....

c. Triển khai và thực hiện các văn bản liên quan đến trách nhiệm và quyền lợi, các chế độ chính sách của cán bộ giáo viên, trẻ và cha mẹ trẻ.

d. Nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện đối với trẻ

e. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Tham gia các ngày công lao động giúp cô giáo chuẩn bị môi trường xanh sạch đẹp.

f. Thi đua khen thưởng và kỷ luật.

g. Thực hiện thu – nộp các khoản đóng góp như đã thỏa thuận đúng kỳ hạn.

5. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào Quy chế này toàn thể cán bộ, giáo viên, các đồng chí trong

BDD cha mẹ trẻ và toàn thể phụ huynh thực hiện nghiêm túc nhằm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ.

Trong quá trình thực hiện một số nội dung có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường trên cơ sở ý kiến đề xuất của ban BDD cha mẹ trẻ và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Quy chế này được thông qua cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, BDD cha mẹ học sinh trong nhà trường được biết, được giáo viên, phụ huynh nhất trí và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quy chế được in ấn chuyên giao cho các thành viên trong BDD cha mẹ trẻ và BDD cha mẹ trẻ có trách nhiệm thông báo cho toàn thể phụ huynh theo dõi thực hiện.

Trên đây là Quy chế phối hợp và kế hoạch hoạt động giữa nhà trường và BDD cha mẹ trẻ tại trường mầm non Hải Thành, trong năm học 2024 - 2025.

Yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, BDD cha mẹ trẻ và toàn thể phụ huynh của nhà trường thực hiện nghiêm túc phối hợp thực hiện đạt hiệu quả cao.

Nơi nhận:

- CBGV, NV, PH của trường (Dề t/h);
- Lưu : VT. HSHIPHS.

HIỆU TRƯỞNG



Vũ Thị Huấn

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ TRẺ

A blue ink signature.

Đào Thị Vân Anh